

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๔

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการดำเนินการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ความทันสมัยและน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคีและความมีน้ำใจของคนไทย เป็นต้น

๔. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

๕. ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณา ทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะทำงาน เช่น อำนาจหน้าที่ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ตามแต่กรณี

๖. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการดำเนินการซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๖๓๓ (สุกัญญา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป